

- AIIB คืออะไร -



AIIB คืออะไร



ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) เกิดขึ้นจากแนวความคิดของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ริเริ่ม จนกระทั่งเกิดเป็นความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย และประเทศไทยได้ร่วมลงนามไปเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และในปัจจุบันความตกลงฉบับดังกล่าวมีประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันและเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วกว่า ๓๐ ประเทศ โดยความตกลงนี้ได้ให้อำนาจที่จะจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (AIIB) ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบท ๓๒ โดยให้สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของ AIIB



ส่งเสริมพัฒนาการทำเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สร้างความมั่นคงและปรับปรุงความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสาขาการผลิตอื่น และ

ส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนภายในภูมิภาคในการรับมือกับความท้าทาย ด้านการพัฒนา โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสถาบันเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคีและทวิภาคีอื่น ๆ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ได้ตราพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกพันซึ่งภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบทของความตกลงดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้รัฐบาลมีอำนาจถือประโยชน์จากการเป็นภาคีสมาชิก



ผลกระทบและประโยชน์สำหรับประเทศไทย

๑. ประเทศไทยมีแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น และแหล่งนั้นมีความมั่นคง และน่าเชื่อถือ
๒. โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยจะได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นจากการให้ความรู้ และความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากนานาอารยประเทศ
๓. เกิดความร่วมมือทางระหว่างประเทศในการร่วมทุน อันส่งผลให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้น

การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียนี้ เป็นการตอบโจทย์ของความต้องการของประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียที่ต้องการพัฒนาประเทศของตนให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศที่มีทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะหากโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศมีความครอบคลุมและมั่นคง ก็จะทำให้มีกลุ่มนักลงทุนในต่างประเทศสนใจมาลงทุนในพื้นที่เหล่านั้นมากขึ้นในอนาคต ...

